



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

๑.๑ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๒	นางสาววรัญญา นวลจรีต	
๐๐๔	นางสาวณัฐธิดา วงศ์กาปิน	
๐๐๕	นางสาวมลชกาญจน์ สีกาวิ	
๐๐๙	นางสาวอภิญา หม่อมดี	
๐๑๐	นางอำไพพรรณ คำวัง	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามข้อ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ดังนี้

วันที่ - เวลาสอบ	หลักสูตร	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	ณ องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน	รายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที

๓. การแต่งกาย

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องแต่งกายในชุดสุภาพ และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบ ในวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)

๔. เกณฑ์การตัดสิน


ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการส่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๕. การประกาศรายชื่อ และ ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ [Http://www.napoon.go.th](http://www.napoon.go.th) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนทดสอบสมรรถนะมากกว่าเป็นผู้ขึ้นบัญชีลำดับก่อน หากได้คะแนนรวมเท่ากันและคะแนนทดสอบสมรรถนะเท่ากันอีกให้ถือลำดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปลั่ง วงศ์หล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน